

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện

Ngày 28/7/2023, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Phòng PC07 Công an tỉnh; đồng chí Võ Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Đình Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các thành viên: Ban ATGT; Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; đại diện BGH các Trường THPT đóng trên địa bàn huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn. Phê bình Trưởng Công an xã Bình Chánh bỏ về giữa chừng nhưng không xin phép và có sự thống nhất của Chủ trì.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan Thường trực của Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH huyện trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC&CNCH trong 6 tháng đầu năm 2023, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023; ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các thành phần dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể huyện nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua cơ bản có bước chuyển biến tích cực; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng xe được chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý, kiểm soát; kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm được 02 tiêu chí về số vụ, số người chết. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 24C, đường Trì Bình – Dung Quất, đường Dốc Sỏi – Dung Quất. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vận tải hàng hóa và lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng về trật tự, an toàn giao thông; cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong kết hợp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,...

Bên cạnh đó, mặt dù công tác PCCC và CNCH đã được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo PCCC tỉnh, Huyện uỷ, UBND, BCĐ PCCC huyện đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn huyện xảy ra 09 vụ cháy và 09 vụ sự cố, tai nạn đuối nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 4 tỷ đồng, 23 ha keo do cháy và 13 người chết do tai nạn đuối nước. Dự báo trong thời gian đến tình trạng cháy, nổ và sự cố, tai nạn vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2023

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, PCCC&CNCH, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông:

a) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và nhân dân; trong đó, cán bộ, công chức, đảng viên và gia đình của cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên và xét gia đình văn hóa hàng năm; đồng thời gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tập trung xử lý các lỗi như: Vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường quy định, tránh vượt sai quy định, chở quá tải, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, các loại xe tự sản xuất, lắp ráp,... Kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

c) Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng phát thanh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kịp thời đưa tin về tình hình vi phạm giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn

huyện nhằm cảnh báo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân khi tham gia giao thông.

d) Ban ATGT các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT đến tất cả các tầng lớp Nhân dân; tổ chức ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán.

Đề nghị UBND các xã có các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C, đường tỉnh ĐT.621, ĐT.622B và các tuyến đường huyện đi qua, tăng cường tuyên truyền để Nhân dân nâng cao nhận thức về quy định giao thông, nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến công trình giao thông đường bộ,... Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. UBND các xã có tuyến đường sắt đi qua thu hẹp, giảm, xoá bỏ lối đi tự mở tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện.

e) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ; có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng. Kịp thời tham mưu UBND huyện kiến nghị các bất cập về giao thông đối với các tuyến đường do Khu Quản lý đường bộ III, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi quản lý.

g) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn tổ chức quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trong đó, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Bình Sơn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2023.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện và các ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC; phổ biến, giáo dục các kiến thức, kỹ năng về PCCC, biện pháp phòng ngừa, an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn; đồng thời tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

c) UBND các xã, thị trấn:

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc xây dựng các mô hình về PCCC trên địa bàn; đồng thời, tổ chức khảo sát bổ sung, nhân rộng các mô hình có hiệu quả an toàn về PCCC, trong đó tập trung vào mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, đảm bảo đến hết năm 2023 đạt chỉ tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người được tuyên truyền, huấn luyện PCCC.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, kiện toàn lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện, thực tế tại địa phương.

- Thường xuyên tuyên truyền và tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại các Công văn số 1248, 1552 và 1939.

d) Giao Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện:

- Tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo có hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện; chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và thực hiện tốt công tác CNCH khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn; xử lý nghiêm những cơ sở không chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: C, PCVP, các CV;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt